

Trưng bày thành quả Dự án tại hội nghị quốc tế

Hội đồng điều dưỡng thế giới (ICN) 2019, từ 27 tháng 6 đến 1 tháng 7 tại Singapore

Nhóm dự án đã tham gia và trưng bày tại hội thảo ICN. ICN là một tổ chức được cấu thành từ các hiệp hội điều dưỡng trên khắp thế giới, hoạt động để đảm bảo phát triển chăm sóc, kiến thức điều dưỡng, chính sách y tế chất lượng cao. Hội đồng ICN được tổ chức hai năm một lần, là hiệp hội điều dưỡng lớn nhất thế giới với hơn 4.000 điều dưỡng tham gia tại hơn 100 quốc gia. Trong bài trình bày, Dự án báo cáo chương trình đào tạo do dự án xây dựng nhằm tăng cường năng lực không chỉ các điều dưỡng mới mà cả các nhà quản lý điều dưỡng và những người hướng dẫn lâm sàng (người hướng dẫn). Tại hội đồng, nhiều đại biểu thể hiện sự quan tâm đến nội dung và các vấn đề cụ thể của đào tạo người hướng dẫn. Hy vọng những kiến thức mới nhất và mạng lưới có được thông qua việc tham gia hội thảo này sẽ phát triển không chỉ các hoạt động dự án nói riêng mà còn phát triển ngành điều dưỡng tại Việt Nam nói chung.

Hội nghị khoa học điều dưỡng quốc tế Bạch Mai lần 2, ngày 24 tháng 7 tại Hà Nội

Tại Việt Nam, do không có các tổ chức (hiệp hội) nghiên cứu học thuật liên quan đến điều dưỡng, hiệp hội điều dưỡng và các bệnh viện tự tổ chức các buổi thuyết trình nghiên cứu để thúc đẩy phát triển thực hành điều dưỡng và khoa học điều dưỡng dựa trên bằng chứng. Bệnh viện Bạch Mai - một trong những địa điểm thí điểm của Dự án, năm ngoài lần đầu tiên tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng Quốc tế. Năm nay, BV lần thứ hai tổ chức với chủ đề cải cách thực hành điều dưỡng, ngoài Dự án (Nhật Bản) còn mời đại biểu liên quan đến công tác điều dưỡng từ 10 quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan... Tại hội nghị, hơn 600 người liên quan thực hành, đào tạo điều dưỡng trong nước và nước ngoài đã tham gia với 30 bài thuyết trình đã được trình bày.

Dự án đã sử dụng một phần kết quả khảo sát cuối kỳ cho thấy năng lực của điều dưỡng mới và đề xuất áp dụng kết quả này vào quản lý điều dưỡng (phát triển, bố trí nguồn nhân lực). Với Hội nghị mang tầm quốc tế, có cả những người Việt Nam tham gia, nhiều bài thuyết trình đã được trình bày bằng tiếng Anh (phiên dịch đồng thời bằng tiếng Việt).



Giảng viên Nguyễn Thị Minh Chính (phía trên) trả lời các câu hỏi của đại biểu đến từ các nước.



Năm người dự án tham gia. Từ trái qua: Nguyễn Thị Minh Chính (Giám đốc, Trung tâm đào tạo thực hành lâm sàng, Đại học Điều dưỡng Nam Định), Phạm Ngọc Băng (Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế), Horii Satoko (Cố vấn trưởng Dự án), Phạm Đức Mục (Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam), Trần Thu Hương (Cán bộ dự án)



Lễ khai mạc có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, Hiệp hội Điều dưỡng, các trường đại học, bệnh viện và các diễn giả nước ngoài được mời (phía trên, bên trái), Trưởng phòng điều dưỡng Bùi Minh Thu (dưới cùng bên phải) phát biểu về "Kiến thức và thái độ về phòng chống áp lực của nhân viên điều dưỡng".

Các hoạt động tự nguyện, có sử dụng các tài liệu giảng dạy sửa đổi đang được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau. Thành phố Hà Nội: Sở Y tế đã sử dụng ngân sách của Sở, hợp tác với bệnh viện thí điểm là Bệnh viện Xanh Pôn tiến hành đào tạo người hướng dẫn cho ba bệnh viện trong thành phố. Điều dưỡng trưởng của bệnh viện Đức Giang, người tham gia khóa đào tạo, đã lên kế hoạch đào tạo trong BV của mình sau khóa đào tạo. Tổng số 24 người hướng dẫn đã được đào tạo mới. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định: Khoa Điều dưỡng của bệnh viện đã tổ chức một cuộc họp giải thích về phiên bản các tài liệu sửa đổi, và không chỉ người hướng dẫn mà cả các khoa liên quan trong bệnh viện cũng đã tham gia. Tại cuộc họp, phòng Điều dưỡng đã phân tích, đồng thời giải thích đánh giá dựa trên năng lực. Đây cũng là một cơ hội đào tạo liên tục cho người hướng dẫn. Những nỗ lực của từng CSYT được coi như tầm quan trọng của đào tạo lâm sàng đã lan tỏa, giúp cho bệnh viện và phòng điều dưỡng có thể thực hành để phân tích, cải tiến các vấn đề tồn tại và từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý.